

ชื่อวิทยานิพนธ์ การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียนโรงเรียนตาดีกา
ตามทัศนะของผู้ปกครอง ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน นางมาเรียม มะแซ
สาขาวิชา สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีจุดประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียนโรงเรียนตาดีกาตามทัศนะของผู้ปกครอง ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 2) ประมวลข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียนโรงเรียนตาดีกา ตามทัศนะของผู้ปกครอง ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตาดีกา ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2551 รวม 60 โรงเรียน จำนวน 7,020 คน โดยกำหนดขนาดตัวอย่างจากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 378 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความสอดคล้อง (IOC) ค่าความเชื่อมั่น ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าระดับการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียนโรงเรียนตาดีกา ตามทัศนะของผู้ปกครอง ในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยรวมและรายด้าน ทั้ง 9 ด้าน คือ ด้านความสะอาด ด้านความสุภาพ ด้านความกตัญญู ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความสามัคคี ด้านความมีน้ำใจ และด้านความมีวินัย อยู่ในระดับมาก และด้านความซื่อสัตย์มากที่สุด

และเมื่อประมวลข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามของนักเรียนโรงเรียนตาดีกา ตามทัศนะของผู้ปกครอง ในด้านต่างๆ คือ ด้านความสะอาด ด้านความขยัน ด้านความประหยัด และด้านความมีน้ำใจ.

Minor Thesis Title The Practice of Islamic Morality and Ethics of Tadika's Students
as Perceived by Guardian in Muang District, Pattani Province

Author Mrs. Mariam Masae

Major Program Master of Arts in Islamic Studies

Academic Year 2010

ABSTRACT

The purposes of this study were to 1) study the practice of Islamic morality and ethics of Tadika's students as perceived by their parents in Muang district, Pattani province, 2) collect suggestion for the practice of Islam morality and ethics of Tadika's students as perceived by their parents in Muang district, Pattani Province. The sample used in this study is parents in Muang district, Pattani Province the year 2551 total up 60 the school, 7,020 persons which resulted the size of the sample numbered 378 persons. The used for the study was questionnaires, is valuable the Reliability equals to .92. The statistics used in analyzing the data were index accordance value (IOC), means, standard deviation (S.D.), percentage value, frequency value,

The results of the study were meet that the practice of Islamic morality and ethics of Tadika's student as perceived by their parents in Muang district, Pattani province both of 9 side is clean, gentleness, gratitude, diligence, saving, honesty, unity, kindness and discipline stay in many levels,

And evaluate the suggestion of Islamic morality and ethics of Tadika's student meet that the clean side, diligence side, saving side and kindness side.

اسم البحث : الامتثال للمبادئ والعدالة و الأخلاق الاسلام للطلاب المدرسة التادكية في
منطقة مغانج ولاية فطاني من وجهة النظر أولياء الأمور
الكاتب : مريم ماسى
القسم : الدراسة الاسلامية
العام : 2009

مستخلص البحث

هذه البحث يهدف دراسة مستوى الامتثال للمبادئ والعدالة والأخلاق الاسلام للطلاب المدرسة التادكية في منطقة مغانج ولاية فطاني من وجهة النظر أولياء الأمور هي مقارنة حسب الجنس والعمر والمهنة ومستوى التعليم و عملية للالتزام بها، السكان تستخدم في هذه البحث أولياء الأمور الطلاب التادكية في عام الدراسي 2008 من 60 المدرسة و 7,020 أشخاص يتم تحديد حجم العينة عن طريق حسب حجم العينة 378 أشخاص، أدوات لجمع البيانات لهذه البحث كان الاستبيان مع موثوقية يساوي 0.92. و الإحصاءات المستخدمة لتحليل البيانات قيمة مؤشر متناسقة (IOC)، و قيمة صعوبة والسهولة (P) قيمة التمييز (D) قيمة موثوقية معامل كرونباخ (X). قيمة معيار ثابت (S.D) قيمة النسبة المئوية (Percentage) قيمة الترددات (Frequency)

النتيجة أن مستوى الامتثال للمبادئ الأخلاقية الإسلامية للطلاب المدرسة التادكية في مغانج ولاية فطاني من وجهة نظر أولياء الأمور في تسعة الجوانب. جانب النظافة، جانب أدب، جانب الامتثال، جانب اجتهاد، جانب حزم امتعة، جانب صادق و جانب الانسجام، جانب الروح العالية و جانب الانضباط نجد على المستوى جيد و جانب النزاهة

و عندما اجتمع مقترحات الامتثال للمبادئ الأخلاقية الإسلامية للطلاب المدرسة التادكية في مغانج ولاية فطاني من وجهة نظر أولياء الأمور في جانب الأخرى هو جانب النظافة، جانب اجتهاد، جانب حزم امتعة، و جانب الانضباط.